



โขนพระวิฆเนศวรและการนำท่ารำสู่กระแสรองเวทีโขนมหาราชรัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์



โดย

นางสาวระพีพร

อาจารย์

นางสาวศรารัตน์

หัวหน้า

นางสุวิมล

หัวหน้า

ผลงานวิจัยนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 763401 ช่างกลทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ช่วงดำเนินการศึกษารายวิชา ปีการศึกษา 2565

ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผู้ศึกษา นางสาวกมลชนก อาจวารินทร์
นางสาวพราวเพ็ญรุ่ง ทรัพย์สุค
นายฐิติชญา ชมอ้อม
นายธนาคม มาศวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ชีระมณี
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง "การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการเล่นพนันฟุตบอล ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังรวมไปถึงขอเสนอแนะและวิธีป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 170 คน ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เล่นการพนันฟุตบอลเริ่มเล่นมาเป็นระยะเวลา 1-3 ปี สาเหตุที่เริ่มเล่นการพนันฟุตบอล เพราะตามเพื่อน/คนรู้จัก รายการที่นิยมเล่นพนันฟุตบอลคือ พรีเมียร์ลีก โดยเล่นพนันฟุตบอลครั้งละครั้งละ 3 คู่ ใช้เงินในการเล่นพนันฟุตบอลจำนวนครั้งละ ต่ำกว่า 500บาท/ครั้ง มีรูปแบบที่นิยมเล่นพนันฟุตบอลแบบบอลยก เล่นพนันฟุตบอล 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการจ่ายเงินหลังการแข่งขัน ซึ่งถ้าแพ้พนันแล้วเงินไม่พอจ่ายจะยืมเพื่อน/คนรู้จัก นำเงินที่ได้จากการเล่นพนันฟุตบอลใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจเล่นพนันฟุตบอล คือ โทรทัศน์ มีช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล คือ คนเดินโพย ซึ่งนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ไม่ต้องการเลิกเล่นพนันฟุตบอล

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า หน่วยงานรัฐควรประสานขอความร่วมมือจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบันศาสนาเพื่อเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผลเสีย จากการเล่นพนันฟุตบอล